

Số: 78 /BC-SGDĐT

Đắk Nông, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA
Học kỳ I, Năm học 2017 - 2018

Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017-2018 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

1. Thanh tra hành chính

Đã tổ chức 01/01 cuộc thanh tra hành chính tại 02 đơn vị trực thuộc Sở, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.

Nội dung thanh tra: Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối từng cấp học; việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục (ngoài ngân sách); công tác quản lý tài chính, tài sản.

Qua thanh tra không phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Số đơn vị trực thuộc Sở đã thanh tra là 03, số đơn vị đề ra theo kế hoạch là 03, tổng số đơn vị trực thuộc là 32; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch, cụ thể đã thanh tra 02 trường THPT, 01 trường PT DTNT.

Chuyên đề đã thanh tra: Công tác tuyển sinh; việc thực hiện quy định về chuyển trường; việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2016-2017 và các khoản dự thu, chi và quản lý, sử dụng đầu năm học 2017-2018.

b) Số Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thanh tra là 02, số Phòng GD&ĐT đề ra theo kế hoạch thanh tra là 02, tổng số Phòng GD&ĐT là 08; đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.

Chuyên đề đã thanh tra: Việc chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục; việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục.

c) Công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc:

Căn cứ Kế hoạch số 01/SGDDĐT-TTr, ngày 06/9/2017 về Kế hoạch hoạt động thanh tra giáo dục năm học 2017 - 2018 và Hướng dẫn số 1456/SGDDĐT-TTr, ngày 15/8/2017 về Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành giáo dục trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt; tổ chức tập huấn công tác kiểm tra nội bộ cho các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường học đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và tiến hành kiểm tra đúng kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai có hiệu quả, báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo đúng thời gian quy định.

3. Thanh tra đột xuất: Không

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

a) Công tác tiếp dân

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Thanh tra Sở thường trực tiếp công dân; bố trí tiếp công dân tại phòng làm việc của Thanh tra Sở, cử cán bộ chuyên trách tiếp công dân là ông Lê Văn Quang - Phó Chánh Thanh tra và bà Nguyễn Thị Quyên - Thanh tra viên. Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân được công khai trong bảng thông báo cải cách hành chính của Văn phòng Sở và trước cửa phòng làm việc của Thanh tra Sở. Hàng tuần, bố trí ngày thứ 3 và thứ 5 để lãnh đạo Sở tiếp công dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở bố trí phòng tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp dân theo đúng quy định và báo cáo qua Thanh tra Sở vào đầu quý I và cuối quý IV hàng năm.

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phân loại		Số đơn đã nhận	Số đơn đủ ĐKGQ	Số đơn không đủ ĐKGQ	Số đơn đã giải quyết	Phản hồi kết quả	Số đơn tồn đọng
Số đơn thuộc thẩm quyền	Khiếu nại	0	0	0	0	0	0
	Tố cáo	0	0	0	0	0	0
	Loại khác	01	01	0	01	0	0
Số đơn không thuộc thẩm quyền	Khiếu nại	01	0	01	0	0	0
	Tố cáo	01	0	01	0	0	0
	Loại khác	04	0	04	0	0	0
Tổng:		07	01	06	01	0	0

Lý do tồn đọng đơn thư: Không

Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tất cả các đơn thư giải quyết đúng thời hạn; các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết được chuyển kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư. Việc giải quyết đơn thư; lưu trữ hồ

sơ được được tiến hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hồ sơ sắp xếp gọn gàng, khoa học tiện cho việc kiểm tra khi cần thiết.

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA

1. Đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra

Chấp hành nghiêm túc Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra đổi mới đúng theo Luật thanh tra 2010, Nghị định 42 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra: Kế hoạch có đầy đủ nội dung, yêu cầu, số lượng, đối tượng được thanh tra theo từng cấp học; nội dung kế hoạch thanh tra đi sâu vào các chuyên đề cần thiết, phù hợp với thực tế tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Nhà nước cấp huyện triển khai Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 tới tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, Thanh tra Nhà nước cấp huyện; Thanh tra Sở đã tổ chức các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch; tại thời điểm báo cáo, đã thực hiện 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm học 2017 - 2018.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động thanh tra trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các Thanh tra viên, cộng tác viên Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; chất lượng các cuộc thanh tra có chuyên biến rõ rệt.

2. Đánh giá việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, cụ thể: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Thanh tra Nhà nước cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành giáo dục ở địa phương; thực hiện tinh giảm lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra; tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục; thanh tra hành chính tập trung thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động; thanh tra chuyên ngành tập trung đi vào chiều sâu, có trọng điểm; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo góp phần xây dựng ngành giáo dục và đào tạo Đắk Nông phát triển bền vững.

Sau khi ban hành các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban Sở theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra. Kết quả 100% các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, không có phản ánh của tổ chức, cá nhân nào.

3. Thanh tra Sở đã thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra. Các cuộc thanh tra đã được triển khai và kết thúc đạt hiệu quả; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi, các kết luận, kiến nghị đều được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhất trí. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục phát huy hiệu quả, phát hiện và kiến nghị xử lý, khắc phục được nhiều hạn chế, thiếu sót của các đơn vị. Do vậy, trong thời gian qua nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động trong việc đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến rõ rệt; việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đi vào nền nếp.

4. Kinh nghiệm rút ra qua tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra:

Một là, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Thanh tra Sở qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và công tác tự bồi dưỡng; tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn về các văn bản Luật, Thông tư, Nghị định hướng dẫn của các cấp cho cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra và cán bộ kiêm nhiệm công tác kiểm tra. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Hai là, thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật.

Ba là, Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai công tác kiểm tra nội bộ trường học theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Bốn là, tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra; tăng cường thanh tra chuyên ngành, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận đang quan tâm.

Năm là, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông, Thanh tra Nhà nước tỉnh Đắk Nông nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thanh tra theo Kế hoạch thanh tra đã đề ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và tiếp tục đổi mới công tác thanh tra cho phù hợp với hướng dẫn của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

2. Tổ chức các cuộc thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.

3. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

V. Kiến nghị và đề xuất: Không

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết công tác thanh tra Học kỳ I, năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017 - 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ;
- Lưu VP, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Sĩ Thành

